

ชื่อเรื่อง	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้วิจัย	นายศรเพชร ยิ่งมี
พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).เพื่อศึกษาบริบทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี 2).เพื่อศึกษาความต้องการในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกลุ่มครอบครัว และ 3).เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 400 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ, สัญชาติ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และความคิดเห็นในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ที่แตกต่างกันหรือไม่

ผลการวิจัยพบว่า พบว่าวัยรุ่นเริ่มมีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดกาญจนบุรีมากขึ้นอาจเพราะเริ่มเกิดความนิยมและมีความน่าสนใจกับทุกเพศทุกวัยมากขึ้น และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีมีมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับกลุ่มครอบครัวที่ดี สามารถทำให้เกิดการท่องเที่ยวและเกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมากขึ้นได้ โดยมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัว โดยจาก ปัจจัยการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้ง 5 ด้าน ในด้านที่ควรเร่งส่งเสริมและเป็นแนวทางที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน ได้แก่ ด้าน Accommodation สถานที่พักแรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มครอบครัว อาจจะมีไม่เพียงพอ และยังไม่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ เพราะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใด นักท่องเที่ยวมักจะเลือกสถานที่พักเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทเป็นอันดับแรก อาจเนื่องมาจากความสะดวกสบายในการติดต่อประสานงานเพราะมีช่องทางประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ไม่เหมือนกับสถานที่พักแรมของนักท่องเที่ยวในกลุ่มครอบครัวที่ยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีความต้องการในการสนับสนุนด้านที่พักแรมในชุมชนที่รองรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มครอบครัว จึงอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มครอบครัวที่

ควรมีกิจกรรมและความสัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ไปตลอดช่วงระยะเวลาในการท่องเที่ยว และพบว่าในด้าน Amenities สิ่งอำนวยความสะดวก ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนาด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบางสถานที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่รองรับหรือยังมีไม่เพียงพอให้กับนักท่องเที่ยวในกลุ่มของครอบครัว เพราะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวใช้รถยนต์ส่วนตัว และมีการเดินทางที่ไม่แน่นอน มีการกระจายตัวสูง หากสถานที่ใดมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีและครอบคลุมเช่นมี ที่จอดรถเพียงพอ มีห้องน้ำสะอาด และมีความปลอดภัยสูง นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวก็จะตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวได้ไม่ยาก เป็นต้น

นอกจากนี้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันใน 2 ด้าน ได้แก่ 1 ด้าน Attractions สิ่งดึงดูดใจ คือจังหวัดกาญจนบุรี มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สร้างการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้ และท่านคิดว่าจังหวัดกาญจนบุรีควรมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้าน และ 2 ด้าน Access การเข้าถึง คือเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวมีความสะดวกสบายในการเดินทางทุกรูปแบบ และนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี โดยในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อาจจะเนื่องมาจากความสนใจและความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในด้านของ การเข้าถึง ในบางแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยากลำบากมาก ต้องเดินทางในที่สูงหรือทุรกันดาร อีกทั้งบางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เป็นที่ยุ้กันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หรือรู้กันเฉพาะในกลุ่มที่เคยมาท่องเที่ยวกับครอบครัวในวัยเด็ก เพราะฉะนั้นแนวทางที่ควรพัฒนาต่อไปนั้นคือ ด้านสิ่งดึงดูด และการเข้าถึง ที่ควรให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจจากหลากหลายสื่อมากขึ้น รวมถึงการกระจายข้อมูลที่ถูกต้องและมีการจูงใจให้เหมาะสมที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเรียกรายเงินหรือเพียงเพื่อการทำบุญเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังมีอีกมากมาย เช่น วิถีชีวิตของชาวบ้าน วัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่น และวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน หรือ 5As โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์หาทางแก้ไขและพัฒนาจากผลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดกาญจนบุรีที่จะสามารถครอบคลุมและทั่วถึงกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย รวมถึงการส่งเสริมเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คำสำคัญ : การพัฒนา, การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม